

Số: 20/BC-HĐND

Duỳn Hải, ngày 19 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện Duỳn Hải khóa X

Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện Duỳn Hải khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành trong 02 ngày 15 - 16/12/2022. Tại Kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã nghe, nghiên cứu, thảo luận, xem xét, biểu quyết, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện như sau:

I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND HUYỆN, UBND HUYỆN, UBNDTQVN HUYỆN VÀ CÁC NGÀNH HỮU QUAN

- Báo cáo công tác năm 2022 và chương trình năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại UBND xã Ngũ Lạc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác tổ chức bộ máy và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Các báo cáo của UBND huyện về:

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;

+ Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND huyện khóa X.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Duỳn Hải.

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa X.

+ Thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện năm 2022.

+ Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

- Báo cáo công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của các ngành thực thi pháp luật.

- Báo cáo thẩm tra, thuyết trình của các Ban của HĐND huyện về các vấn đề, lĩnh vực có liên quan.

- Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND huyện khóa X (*UBND huyện có Báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022*).

Các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận những nội dung chủ yếu của Kỳ họp và thống nhất nhận định như sau:

Nhất trí cơ bản với các Báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện cùng các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thông qua tại Kỳ họp và thống nhất nhận định:

- Trong năm 2022, hoạt động của HĐND huyện tiếp tục đổi mới sáng tạo, đã tổ chức thành công 03 Kỳ họp (02 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp thường lệ). Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp thứ 5, đã ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề và 01 Nghị quyết về công tác nhân sự; Kỳ họp thứ 6 ban hành 09 nghị quyết để UBND huyện làm cơ sở điều hành ngân sách nhà nước theo phân cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền; đồng thời tại Kỳ họp thứ 7 này, dự kiến biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, kết quả giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn thuộc thẩm quyền của HĐND huyện... Bên cạnh đó, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 10 cuộc giám sát tại 04 cơ quan, đơn vị ngành huyện và 13 địa phương. Mặt trận Tổ quốc đã chủ động tích cực phối hợp làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền, nhất là công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tiếp xúc cử tri, tổng hợp và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19. Tình hình sản xuất tuy có thuận lợi nhưng chi phí đầu vào cao, giá cả một số mặt hàng không ổn định, làm người dân không

an tâm sản xuất; thời tiết, môi trường có nhiều diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi như Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục ở trâu bò, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân; nhiều công trình, dự án còn khó khăn về mặt bằng, tình hình khiếu nại, khiếu kiện đông người vẫn còn diễn ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi không ổn định.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban ngành tỉnh; sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực quyết tâm cao trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, ổn định và đạt được những kết quả quan trọng:

Giá trị sản xuất (theo giá 2010) được 8.226,63 tỷ đồng, đạt 104,80% kế hoạch (so với cùng kỳ tăng 1.371,25 tỷ đồng). Trong đó: khu vực I: 3.973,55 tỷ đồng, đạt 105,19% kế hoạch (so với cùng kỳ tăng 312,61 tỷ đồng); khu vực II: 3.046,19 tỷ đồng, đạt 105,58% kế hoạch (so với cùng kỳ tăng 852,43 tỷ đồng); khu vực III: 1.206,9 tỷ đồng, đạt 101,69% kế hoạch (so với cùng kỳ 206,22 tỷ đồng).

Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp có nhiều thuận lợi, thu nhập, đời sống của người dân được nâng lên. Tổng thu ngân sách nhà nước 697,282 triệu đồng, thu thuế được 42,338 triệu đồng (đạt 141,13% kế hoạch). Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; mở rộng huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội tiếp tục tăng lên; thương mại, dịch vụ phát triển khá. Vận động phát triển mới doanh nghiệp được các ngành, các xã - thị trấn tập trung thực hiện (Phát triển mới được 22 doanh nghiệp, đạt 110% kế hoạch, lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn đạt 186,7% kế hoạch). Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt và sự đồng tình, ủng hộ của người dân nên đạt được kết quả tích cực cộng nhận thêm xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được thực hiện tốt. Tình hình dịch bệnh COVID - 19 được kiểm soát tốt, cơ bản đã ổn định. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh được sự đồng thuận cao trong xã hội. Giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, thực hiện chính sách người có công, công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện. Hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác tuyển quân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự được kéo giảm. Công tác quản lý và điều hành kinh tế - xã hội của UBND huyện, các xã thị - trấn có nhiều tiến bộ, dân chủ trong nội bộ và trong nhân dân được phát huy tốt hơn.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và khó khăn như: Công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất chưa đạt yêu cầu, triển khai các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp còn chậm; việc thành lập hợp tác xã, hỗ trợ các chủ cơ sở xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm có gắn nhãn hiệu, nhãn mác chưa đạt yêu cầu, hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã chưa cao. Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản chưa tốt; tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện còn chậm. Quản lý đất công chưa chặt chẽ; vệ sinh môi trường chưa tốt, một số địa phương dễ xảy ra điểm đen chậm khắc phục; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được hưởng lợi theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 69/2018/HĐND của Hội đồng nhân tỉnh còn chậm. Công tác quản lý, điều hành, tham mưu của một số ngành, chính quyền một số địa phương có lúc còn chưa sâu, chưa sát với tình hình; tham mưu, đề xuất giải quyết công việc còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa đạt về nội dung. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID - 19 ở các địa phương thực hiện chưa quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình khiếu kiện, khiếu nại trong dân có chiều hướng tăng nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề do bị ảnh hưởng công trình điện gió Trung Nam.

- Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023: Trên cơ sở đánh giá, xem xét nghiêm túc những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế đã qua, cũng như điều kiện phát triển sắp tới, HĐND huyện đã nhất trí với UBND huyện về các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 cần tập trung thực hiện, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

II. VỀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Trên cơ sở các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện; Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa X, đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết quan trọng, cụ thể như sau:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
- Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021.
- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu chi ngân sách huyện năm 2022.
- Nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023.
- Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục các dự án bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết Về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại UBND xã Ngũ Lạc và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

- Nghị quyết kết quả giám sát công tác tổ chức bộ máy và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 - HĐND huyện Duyên Hải khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7- HĐND huyện Khóa X.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ CHẤT VẤN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Về hoạt động thảo luận:

Hội đồng nhân dân huyện đã dành thời gian 01 buổi làm việc cho hoạt động thảo luận. Tại Phiên thảo luận, các Tổ đại biểu HĐND huyện có 14 ý kiến của 07 vị đại biểu HĐND huyện tại Hội trường (Chi tiết cụ thể kèm theo Biên bản số 08/BB-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện).

2. Về hoạt động chất vấn:

Hội đồng nhân dân huyện đã dành thời gian 01 buổi làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 07 ý kiến của 06 vị đại biểu HĐND huyện chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và Chánh án Tòa án nhân dân huyện (Chi tiết cụ thể kèm theo Biên bản số 08/BB-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện). Chủ tọa Kỳ họp đã biểu quyết trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường 07 ý kiến chất vấn gồm Chánh án Tòa án nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện. Sau phần trả lời các ý kiến chất vấn, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, làm rõ thêm một số lĩnh vực mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện có bài phát biểu thể hiện sự quyết tâm lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Nhìn chung Phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm các ý kiến trả lời chất vấn và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đáp ứng cơ bản những nội dung, yêu cầu mà đại biểu và cử tri đặt ra. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBND huyện, các ban, ngành huyện lãnh đạo thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ

bức xúc của ngành, địa phương cũng như những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đại biểu HĐND và bà con cử tri trong huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả những nội dung chính của Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Duyên Hải khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND các xã - thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND



Lê Vũ Phương